



# PARADISE PARK

SHOPPING CENTER

สารจากกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด  
เรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

สวัสดีค่ะ พนักงานบริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัดทุกท่าน

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ธุรกิจในการบริหาร เอ็ม บี เค ซึ่งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของบริษัท ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยความตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทแล้ว ยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทและการพัฒนาของประเทศชาติเป็นอย่างมาก

ในฐานะที่บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมุ่งหวังให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้นำแนวปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันสื่อสารให้บุคลากรทุกคนของบริษัทยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และตระหนักถึงความสำคัญ เข้าใจวิธีการนำหลักการไปปรับใช้ในการปฏิบัติในชีวิตการทำงานได้จริง รวมถึงมีคำชี้แจงกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและระเบียบต่างๆ นอกจากนี้ทางบริษัทยังเปิดช่องทางในการรับทราบความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของทุกคน พร้อมทั้งสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานดำเนินการต่อไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณจนหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งขององค์กร ทำให้มั่นใจได้ว่าชื่อเสียงที่บริษัทสั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานได้รับการปกป้องและรักษาไว้เป็นอย่างดี สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และขยายผลสู่การยอมรับในระดับประเทศ

ท้ายที่สุดนี้ บริษัทมีความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนที่ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดถือหลักคุณธรรม ต่อต้านการกระทำทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบจะเป็นปราการที่แข็งแกร่งในการปกป้องชื่อเสียง ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด และที่สำคัญจะเป็นพลังส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศบรรลุผลสำเร็จต่อไป



(นางสาวปรายารณ์ แข็งแรง)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด

